

ชื่อเรื่อง ศึกษาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ วย.ท. อุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย นางสาวผกาวรรณ เป็นสุทธิธรรม
ที่ปรึกษา 1) นางสุรีย์ เทพมา 2) นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน 3) นายสมพร เทพมา
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบบัญชีและผังทางเดินบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ 2) ศึกษาผลการดำเนินธุรกิจของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ 3) ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ งวดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 4) เปรียบเทียบยอดขายของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ งวดเดือนมีนาคม - เมษายน 2553

ประชากรที่ศึกษา คือ รายการค้าของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ รอบปี 2553 เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนทั้งสิ้น 363 รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ปรากฏว่า 1) ระบบบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ เป็นระบบบัญชีคู่ ในช่วงเดือนที่ศึกษามีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 24 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีรายการค้าผ่านมาก ได้แก่ เงินสด ขายสินค้า ลูกหนี้ 2) ผลการดำเนินธุรกิจเดือนมีนาคมถึงเมษายนมียอดขายทั้งสิ้น 86,473 บาท กำไรสุทธิในงวดนี้ 1,471.95 บาท 3) งบทดลองมียอดดุลเดบิตและเครดิต 679,165.48 บาท เท่ากัน รายได้ในงบกำไรขาดทุน ส่วนใหญ่จากการขายสินค้า รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนสินค้าที่ขาย 4) ยอดขายเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายนไม่แตกต่างกันทางสถิติ

คำสำคัญ: กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร, ระบบบัญชี, ผังบัญชี

คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง การจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี งดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2553 ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ได้แบ่งเนื้อหารายงานออกเป็น 5 บท บทที่ 1 บทนำ หัวข้อที่สำคัญคือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขต นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีบทที่ หัวข้อที่สำคัญคือกิจกรรมสหกรณ์ ระบบบัญชีและการจัดทำบัญชี การตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน 3 วิธีการดำเนินการศึกษา หัวข้อที่สำคัญคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการศึกษา หัวข้อที่สำคัญคือ ระบบบัญชีและผังทางเดินของบัญชี ผลการดำเนินธุรกิจ ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ หัวข้อที่สำคัญคือสรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง กับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่อ่านศึกษาค้นคว้าใน โอกาสต่อไป

ผกาวรรณ เป็นสุทธิธรรม

กุมภาพันธ์ 2554

กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงเรื่อง ศึกษา การจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี งวดระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2553 ครั้งนี้สำเร็จ ล่วงไปได้ดี ด้วยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษา โครงการ ครูประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี และงานวิจัยของสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบ ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาตลอดจนให้ข้อสังเกตชี้แนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

คุณค่าที่พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นกำลังใจและ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ศึกษาตลอดมา

ผกาวรรณ แป้นสุทธิธรรม

กุมภาพันธ์ 2554